

องค์การบริหารส่วนตำบล  
 สำนักงานปลัด  
 ส่วนการคลัง  
 ส่วนโยธา  
รวมการศึกษาศึกษา  
ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๓๖๕



ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบล  
รับที่...  
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๖  
เวลา ๐๙.๐๐ น.

ที่ว่าการอำเภอปักธงชัย  
ถนนสีปรี นม ๓๐๑๕๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  
เรียน นายกเทศมนตรี ทุกเทศบาล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง  
อ้างถึง หนังสืออำเภอปักธงชัย ด่วนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๒๖/ว ๑๔๑๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดนครราชสีมา ด่วนมาก ที่ นม ๐๐๒๓.๓/ว ๓๓๒๑  
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่อำเภอปักธงชัย ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลา ในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นการทั่วไปออกไปอีก ๒ เดือน โดยกำหนดเวลาในการแจ้งการประเมินภาษีจากเดิม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และกำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษีจากเดิม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ เป็นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และเพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และครบถ้วน อำเภอปักธงชัยจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีมีเหตุจำเป็นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามกำหนดระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถพิจารณาขยายหรือเลื่อนกำหนดระยะเวลาดำเนินการเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเฉพาะรายของผู้เสียภาษีก่อนกำหนดเวลาตามขั้นตอนนั้นจะสิ้นสุดลงตามความจำเป็นแก่กรณีได้ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ไม่ควรเกินปีภาษี ๒๕๖๖ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดระยะเวลาดังกล่าวให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง
๒. กรณีหากปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ดำเนินการแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้เสียภาษีแล้ว และระยะเวลาที่แจ้งให้ผู้เสียภาษีมาชำระภาษีในแบบแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. ๖) ไม่ตรงกับกำหนดระยะเวลาตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการ

/๓. ให้ผู้บริหาร...

๓. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของแบบแจ้งการประเมินภาษี (ภ.ด.ส. ๖ - ๘) โดยเฉพาะกำหนดเวลาการชำระภาษี หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อนแจ้งการประเมินภาษีไปยังผู้เสียภาษี เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เสียภาษีเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



นายโกศล ธรรมวิเศษ

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทน

นายอำเภอปรางค์กู่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ  
โทร. / โทรสาร ๐ - ๔๔๔๔ - ๑๖๔๒